

ทีบี โจชัว เตรียมจัดการประชุมที่เมืองนาซาเรธ อิส

ราเอล



ทีบี โจชัว ศาสนาจารย์ชื่อดังชาวไนจีเรีย มีกำหนดจัดการประชุมเป็นเวลาสองวัน ณ Amphitheatre of Mount Precipice ในเมืองนาซาเรธ ประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระเยซูคริสต์

งาน “Nazareth Meeting With TB Joshua” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 และวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 และคาดว่าจะดึงดูดผู้แสวงบุญชาวต่างชาติเดินทางมายังอิสราเอลหลายพันคน

โจชัวได้จัดงานที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมาแล้วหลายงาน โดยเฉพาะในลาตินอเมริกาและเอเชีย แต่งานนี้จะเป็นงานแรกของเขาที่จัดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง

โจชัวระบุในแถลงการณ์ว่า “นาซาเรธเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ผู้คนอาศัยอยู่อย่างมีสันติสุข เป้าหมายของเราคือการรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง ดังนั้น เราจึงยินดีต้อนรับทุกคนเข้าร่วมการประชุมของเรา”

“เราหวังว่าจะเป็นพรให้แกทุกคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับเรา ไม่ว่าจะคนผู้นั้นจะนับถือศาสนาใด หรือมีความเชื่อทางการเมืองแบบใด” โจชัวกล่าว

การมาเยือนของโจชัวจะส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น ตามข้อมูลจากตัวแทนท่องเที่ยวชั้นนำ Rashid Travel & Tours ที่เผยให้เห็นว่า โรงแรมในเขตเหนือของอิสราเอลได้ถูกจองเต็มหมดแล้ว

ในการจัดงานครั้งล่าสุดของพันธกิจของศาสนาจารย์ที่เมืองเซฟฟีลด์ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬา FlyDSA Arena ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานกีฬาและบันเทิงที่สำคัญของสหราชอาณาจักรนั้น ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมเต็มความจุของสนาม อีกทั้งยังมีคนรออยู่ด้านนอกอีกนับพัน แม้ว่าโจชัวไม่ได้ปรากฏตัวที่งานก็ตาม

ก่อนหน้านี้ โจชัวได้เดินทางเยือนอิสราเอลมาแล้วในหลายโอกาส และได้พบกับบุคคลสำคัญของอิสราเอล เช่น ยาริฟ เกลนิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว อายุบ คารา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสาร และ รัปไบ เดวิด เลา หัวหน้ารัปไบแห่งอิสราเอล

ทั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดการประชุมดังกล่าวทาง Emmanuel TV ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ทางศาสนาของโจชัว รวมถึงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้สมาชิกยูทูป 1,300,000 คน และผู้ติดตามเฟซบุ๊ก 3,500,000 คนของโจชัวได้รับชม

สำหรับครั้งล่าสุดที่ Amphitheatre of Mount Precipice ถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานคือเมื่อสิบปีก่อน เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 เสด็จมาทรงประกอบพิธีมิสซา ณ สถานที่แห่งนี้

เกี่ยวกับ ทีบี โจซัว

ทีบี โจซัว เป็นผู้ก่อตั้ง The Synagogue, Church Of All Nations (SCOAN) ซึ่งเป็นพันธกิจคริสเตียนระหว่างประเทศ ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย

นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้ำนวยการผลิตของ Emmanuel TV ซึ่งเป็นช่องยูทูปของพันธกิจคริสเตียนที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลก

เขาเป็นที่รู้จักในฐานะ “ศิษยาภิบาลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนยูทูป” เนื่องจากมีวิดีโอที่โด่งดังหลายรายการ ซึ่งถูกแปลเป็นหลายภาษาและมีการรับชมมากกว่า 500,000,000 ครั้ง

SCOAN เป็นจุดหมายปลายทางลำดับแรกในแอฟริกาตะวันตกสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงศาสนา โดย 6 ใน 10 ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปไนจีเรีย จะต้องไปเยือนสถานที่ดังกล่าว

เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลของแอฟริกา และได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากมายจากกิจกรรมการกุศลที่แพร่หลายของเขา

<https://emmanuel.tv/nazareth/>

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/903346/TB_Joshua.jpg